

Bài phát biểu của
Trưởng ban Tổ chức Đại Hội TQLC
năm 2018 tại TP San Jose,
Chủ Nhật 08 tháng 7 năm 2018



Tôi, TQLC Cựu Thiếu Tá Lâm Tài Thạnh, Cựu Tiểu Đoàn Trưởng TĐ9 Mạnh Hồ, xin trình diện trước quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu, quý Phu Nhân, cùng toàn thể quan khách và thân hữu.

Kính thưa quý phu nhân của các cố Trung tướng Lê Nguyên Khang, cố Thiếu Tướng Bùi thế Lân, Quý niên trưởng các cấp, Quý chiến hữu các đơn vị TQLC, Quý chị góa phụ TQLC, Quý cháu hậu duệ TQLC cùng toàn thể quý quan khách của các Hội đoàn Quân đội QLVNCH, các Hội đoàn, Đoàn thể chánh trị tại TP San Jose và Vùng phụ cận, quý Thân hữu đang hiện diện tại hội trường Unify Center trong buổi tối hôm nay,

Thay mặt Ban Tổ chức ĐH/TQLC năm

2018 do Hội TQLC Bắc California đảm nhiệm, chúng tôi xin gửi lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt đến toàn thể quý vị.

Thưa quý vị, cũng tại hội trường này cách nay 8 năm, Hội TQLC Bắc California cũng đã tổ chức thành công ĐH 2010 với sự tham dự của khoảng 148 cựu quân nhân TQLC từ mọi nơi trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và hải ngoại về tham dự với sự hiện diện của cựu Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, Tư Lệnh SĐ và Cựu Đại Tá Nguyễn Thành Trí Tư Lệnh Phó SĐ/TQLCVN. Thời gian trôi qua với những thay đổi trong cuộc sống và tuổi tác, những tưởng ĐH-TQLC 2018 sẽ khó đạt được con số tham dự của năm 2010, tuy nhiên thật là ngạc nhiên, xúc động và vui mừng khi tổng kết danh sách với 165 cựu quân nhân TQLC về tham dự ĐH, tuy nhiên điều đáng buồn là ngày đại hội TQLC 2018 đã thiếu sự hiện diện của Thiếu Tướng Tư Lệnh Bùi Thế Lân. Xin dành một phút để tưởng nhớ vị Tư Lệnh kính mến của binh chủng TQLC chúng ta.

Thưa quý vị, ĐH-TQLC 2018 với chủ đề “Về Đây Anh” cũng là dịp để kỷ niệm 64 năm thành lập binh chủng TQLC/VNCH và 46 năm tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Trong

Thủy Quân Lục Chiến

suốt chiều dài cuộc chiến “Bảo Quốc An Dân” của toàn thể Quân Cán Chánh VNCH, trong đó binh chủng TQLC đã góp phần không nhỏ, đổ máu xương để gìn giữ và đánh tan cuồng vọng xâm lăng của bọn CSBV, chiến thắng Cổ Thành là một chiến tích oai hùng, vĩ đại của binh chủng TQLC nói riêng và của QLVNCH nói chung, sau 50 ngày đêm phản công, đến giữa đêm 15 rạng 16 tháng 9 năm 1972, lực lượng TQLC đã đánh bật CSBV ra khỏi thị xã Quảng Trị và Cổ Thành Đinh Công Tráng. Sau khi tin chiến thắng được chánh thức công bố với hình ảnh cờ VNCH được kéo lên do 1 Tiểu đội thuộc ĐĐ 6 TQLC đại diện, Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã gửi điện văn chúc mừng và khen tặng như sau:

Tôi trân trọng yêu cầu Đại Tướng chuyển đến Trung Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I , Chuẩn Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC cùng toàn thể đơn vị và chiến sĩ TQLC đã đánh tan quân Cộng Sản xâm lược ra khỏi Thị Xã và Cổ Thành Quảng Trị , lời ngợi khen nồng nhiệt nhất, đồng thời lòng khâm phục vô biên của tôi và toàn thể chánh phủ hợp tại Dinh Độc Lập sáng hôm nay 16-09-1972.

Bốn ngày trước khi đúc kết chiến dịch 3 tháng thừa thắng xông lên tái chiếm lãnh thổ và sau những tuần lễ đầy hy sinh gian khổ, toàn thể các đơn vị thuộc mọi Quân Binh Chủng vùng địa đầu giới tuyến đã ghi thêm những nét vàng son sáng chói vào Quân Sử hào hùng của dân tộc. Mưu đồ của bọn Cộng Sản xâm lược muốn biến Quảng Trị thành một Bình Long anh dũng , một Kontum kiêu hùng của chúng, đồng thời bám lấy một địa danh tâm lý và chánh trị để lừa bịp dư luận đã bị toàn thể anh em đánh tan ra mây khói . Một lần nữa, tôi nhiệt liệt khen ngợi toàn thể anh em đã chiến thắng. Tôi kính cẩn nghiêng

minh trước những chiến sĩ hy sinh cho đại nghĩa dân tộc và tôi sẽ đến thăm anh em.

Ký tên

Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Văn Thiệu

Kính thưa quý vị, khi nhắc đến chiến thắng ở chiến trường Cổ Thành Quảng Trị chúng ta không khỏi ngậm ngùi, thương tiếc và tưởng nhớ đến 3,658 (Quân Sử TQLC) chiến sĩ Cọp Biển bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ , đã vị quốc vong thân vì Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm đối với đồng bào Miền Nam, cùng gần 2000 thương binh. Để biểu lộ lòng biết ơn và tưởng nhớ công lao của tất cả các chiến sĩ Mũ Xanh TQLC đã hy sinh và thương tật trong suốt cuộc chiến, BTC/ĐH-TQLC 2018 sẽ có một “Đêm Truy Diệu” với đại diện là các cựu quân nhân TQLC từng phục vụ trong 14 Tiểu đoàn tác chiến TQLC, 3 Tiểu đoàn Pháo Binh TQLC và các đơn vị yểm trợ sẽ trang trọng đặt các vòng hoa truy niệm, trước các huy hiệu tượng trưng cho các đơn vị TQLC và tiến hành “Lễ Truy Niệm” trong thời gian sắp tới với sự điều khiển của TQLC Lê Viết Đắc và giọng ngâm thơ truyền cảm, xúc động của cô Thu Tâm (một góa phụ thân hữu có phu quân là sĩ quan cấp Thiếu Tá đã chết trong trại tù Việt Cộng).

Thưa quý vị, khi nhắc đến các chiến sĩ TQLC, chúng ta chắc hẳn không quên những người phụ nữ, thuộc các tầng lớp trong xã hội của miền Nam Việt Nam trước đây, đã can đảm chọn lựa và yêu thương người lính Việt Nam Cộng Hòa nói chung và người lính TQLC nói riêng, để trở thành những hiền nội đảm đang, lo việc chăm sóc, dạy dỗ con cái, sống quây quần, đùm bọc trong các ốc đảo nhỏ bé của các khu Trại Gia Binh căn bản, với

những thiếu thốn về vật chất là điều không thể tránh, khi các quyền lợi chăm lo của chính phủ còn nhiều giới hạn, trong khi các người chồng, người cha suốt tháng, năm lo thực thi bốn phận, trách nhiệm cao cả là đối đầu cùng giặc Cộng xâm lược. Các chị là những người phụ nữ luôn sát cánh chia sẻ vui, buồn, khổ cực, lo lắng với những bất định của tương lai một người lính. Hôm nay hiện diện trong hội trường này, có rất nhiều quý chị về tham dự Đại Hội TQLC cùng chung với các thần tượng mà một thời quý chị đã cùng đồng cam cộng khổ trong những năm chiến tranh và cả khi hậu chiến vì chính sách đày ải, lao tù mà bọn Cộng Sản áp dụng để trả thù các chiến sĩ can trường của QLVNCH.

Ban tổ chức ĐH-TQLC 2018 chúng tôi xin gửi lời chào mừng và nói lời cảm ơn muộn màng đến toàn thể quý chị, đặc biệt là quý chị quả phụ như chị Đinh Xuân Lãm, Chị Trần Kim Hoàng, Chị Nguyễn Đình Định, Chị Nguyễn Văn Gừng, Chị Nguyễn Kim Tiến, Chị Trần Văn Hợp, chị Nguyễn Văn Hào, Chị Vũ Quang Vinh và một số quý chị “ẩn danh” khác.

Thưa cùng toàn thể quý vị quan khách, tục ngữ có câu “Tre tàn măng mọc” hay “Sóng sau dồn sóng trước”, chỉ rõ thế hệ đi trước đào tạo thế hệ đi sau, để thế hệ đi sau tiếp bước thế hệ đi trước gìn giữ và phát huy sự nghiệp của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa được trường tồn nơi hải ngoại và tại nơi quê hương đất tổ trong tương lai gần. Ngày ĐH-TQLC 2018 năm nay Ban tổ chức chúng tôi có được sự tham dự của các cháu Young Marines vốn là các cháu hậu duệ thuộc gia đình TQLC mà tiêu biểu là các cháu Nguyễn Thu Hà, hiện nay là Nghị viên Khu vực 3 Thành Phố Garden Grove và cháu sẽ tiếp tục tranh cử trong Tháng 11 năm nay 2018 với triển vọng thắng cử rất cao và cháu

Yvonne Trần vốn là một chuyên gia của Federal Aviation Administration, Washington DC. Trong thời gian tới hai cháu sẽ trình diện và có bài phát biểu cảm tưởng gửi đến toàn thể quan khách tham dự Đại hội TQLC 2018.

Kính thưa cùng toàn thể quý vị, thật là một điều đáng mừng khi được nhìn thấy các quý niên trưởng, quý chiến hữu vẫn còn mạnh khỏe và vững chãi trong bộ quân phục rằn ri ngày nào trong hai ngày Tiên ĐH và Đại Hội. BTC chúng tôi không quên gửi lời cảm ơn đến NT cựu Đại Tá Nguyễn Thành Trí, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn TQLC đã luôn khích lệ và hướng dẫn chúng tôi trong suốt thời gian tổ chức đại hội; cũng như nhị vị Cựu Đại Tá Tôn Thất Soạn và Cựu Đại Tá Ngô Văn Định đã luôn thể hiện sự quan tâm, cố vấn, góp ý trong các sinh hoạt của Tổng Hội TQLC Hải Ngoại.

Trước khi dứt lời, BTC chúng tôi xin trang trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị 2 chiến hữu, cựu Tổng Hội Trưởng TQLC là MX Cựu Thiếu Tá Phạm Cang Cựu Tiểu Đoàn Trưởng TĐ7 Hùm Xám và tân Tổng Hội Trưởng là Cựu Thiếu Tá Lê Quang Liễu, Cựu Tiểu Đoàn Phó TĐ7 Hùm Xám.

Xin kính chúc quý niên trưởng, quý chiến hữu và gia đình cùng toàn thể quan khách có một buổi ăn tối ngon miệng cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc, hào hứng của gia đình TQLC Bắc California cùng các đơn vị bạn và thân hữu.

Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị.

Xin Ôn Trên phù hộ cho chúng ta.

Trân trọng kính chào,

Trưởng ban tổ chức Đại Hội TQLC 2018
TQLC Lâm Tài Thạnh